

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

เอาธรรมะเป็นเพื่อน

เราจะเป็นอย่างประมาณสัก ที่เราจำได้นี้ดูอายุจะประมาณ ๕-๖ ปีมั้งที่ไปขโมยอ้อย เขานั่น เรายังได้ชมอ้อยมันแก้ได้ดิ้นะ เรายังจำได้ ก็เดินผ่านไป น้ำบ่อมันอยู่ที่นี่ สวนเขาอยู่ที่นี่ เดินไปนี่ มุมสวนมันมีอ้อยดำต้นสวยงามมาก อยากรกินอ้อยดำซีเดี๋ยง ผ่านไปผ่านมาไป กับพี่ชาย เรายังได้ชมป่าฝ้ายอยู่ ชื่อฝ้าย แกเป็นคนขาว ผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วมันทนไม่ได้ ก็เลยชวนพี่ชายไปขโมยอ้อย พี่ชายก็ทำตาม ขโมยอ้อยกินเถอะเรา วันจะเอาจะมีดเล็กๆ เล่มหนึ่งเท่านั้นละ มีดนี้ทางภาคอีสานเขาเรียกแกะซี่ไหม วันนั้นเตรียมมีดไปด้วย มีดเล่มเท่านี้ เราชวนพี่ชาย ประตุเขาอยู่ที่นั่น ประตุเขาปิดไว้แต่เด็กลอดได้ ก็ลอดเข้าไป ทีแรก ขโมย พอเห็นอ้อยลำใหญ่ ก็นี้ลำหนึ่ง นั้นลำหนึ่ง เสียงก็ลั่นขึ้นในนั้น ตัดได้อ้อยคนละลำ แล้วดึงออกมาๆ คลานแล้วก็ดึงอ้อยออกมา เจ้าของเขาก็มาพอดี ป่าฝ้าย ก็เป็นญาติกัน เขามีศักดิ์เป็นพี่ เราเรียกเขาป้า

มาเขาก็ยิ้มนะ เอ้ เด็กเหล่านี้ทำไมสุมาขโมยอ้อยกู่ละ ยินดูแล้วยิ้มใส่เด็กน้อยมันไม่รู้ภาษา ลำคัญที่มันแก้กันนะ เอ้ ทำไมมันแก้ได้จนเขาเชื่อ โทหกเขาจนเขาเชื่อ ผู้ใหญ่เชื่อเด็ก พอเอาอ้อยออกมาเขาก็มายืนอยู่ที่นี่ แล้วยิ้ม ก็เด็กวางนั้นเถอะ เด็กเหล่านี้สุทำไมขโมยอ้อยกู่ละ โอ้ย ผมไม่ได้ขโมยนะป้า ผมหิวมากผมตัดอ้อยแล้วจะเอาไปหาป้า บอกป้าแล้วถึงจะเอาไปบ้านนะ ถ้างั้นป้าก็เอาเสีย โอ้ย กูไม่เอาละ สูเอามาแล้วก็เอาไปเสีย แกยิ้มตลอดนะ ไม่มีหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวอะไรเลย ยิ้มตลอด เด็กเหล่านี้สุทำไมขโมยอ้อยกู่ละ ผมไม่ได้ขโมยมันแก้กันนะ มันตัวขโมยร้อยเปอร์เซ็นต์ มันบอกว่าผมไม่ได้ขโมย ผมหิวมาก ผมตัดเอาอ้อยนี้แล้วผมจะไปหาป้า ถึงจะแบกอ้อยไปบ้าน ถ้างั้นป้าก็เอาเสีย โอ้ย กูไม่เอาละ สูเอาเสีย แล้วยิ้มแถมใหญ่เลย

กลับไปก็ไปเล่าให้ตาฟังซิ ตาดัดเอาเสียหลงทิศไปเลย เล่าเรื่องกลมายาหลอกป่าฝ้ายนั่นแหละ เล่าให้ตาฟัง ตาก็ไปบ้านเขาซิเข้าวันหลัง ไปพูดถึงเรื่องเด็กขโมยอ้อย ทางนั้นก็เลยเอาเรื่องของเราไปพูด เขาไม่ได้ขโมยนะ เขาหิวมาก เขาตัดอ้อยแล้วเขาจะมาบอกนี่แล้วเขาถึงจะเอาไปบ้าน ตัวขโมยแหละมันมาบอกกูแล้ว มันขโมยอ้อยมันจนตรอกมันแก้เฉยๆ ละ ช่างหัวมันเถอะ คือไม่สนใจเรื่องเด็ก ที่นี้มาแล้วไม่แล้วซิพอตา กลับมาก็ว่า สูห่อข้าวห่อน้ำอะไรๆ ให้เด็กสองคนนี้จะไปติดคุ่วันนี้ วางั้นนะ เอาใส่คุก มันไปขโมยอ้อยเขา

ตำรวจเขาจะมาวันนี้ อยู่ วิ่งขึ้นบ้านเข้าไปในห้องไปหลบตำรวจ เราไม่ลืมนะ นั่นละเขายังจะจับได้ง่าย ก็เลยวิ่งลงมาอีกหัวซุกหัวซุน ร้องให้เลย เป็นตาดัดเสียเอง คือตัดนิสัยเด็ก กลัวเตี๋ยวต่อไปมันจะเป็นขโมย ความหมายว่านั่น กลัวเด็กจะเป็นขโมย ที่ทำนี้ทำเพื่อตัดเด็กไม่ให้เป็นขโมยต่อไป มันจะเป็นนิสัย ว่านั่น เพราะสกุลเราไม่เคยเป็นขโมยนี้ แล้วมาเห็นหลานทำอย่างนั้นซี ถึงตัดเอาเสียจน...เราก็เลยไม่ลืม

เรายังชมแคะ เรายังจำได้ สีหน้าแก้มแ้มมอยู่ตลอด พุดเหมือนผู้ใหญ่พุดกับเด็ก นั่นละไม่ผิดอะไร มายืนอยู่นี้ เราเอาอ้อยออกมาให้ หือ เด็กเหล่านี้สู้ทำไมขโมยอ้อยกู่ละ อยู่มันแก้ปู้บปี้บเลย แก้มตลอดนะ พอแค้นผ่านไปแล้วได้อ้อยไป เรายังชมแกว่าแก้มดี ไม่มีอะไรกับเด็กเลย นี่ละเราชมแกอันนี้อันหนึ่ง เด็กเหล่านี้สู้ทำไมขโมยอ้อยกู่ละ ทางนี้ก็บอกไม่ได้ขโมย ผมหิวอ้อยมากเลยจะตัดอ้อยแล้วแบกไปหาป่า แล้วถึงจะไปบ้าน ความจริงมันขโมย เอ้ มันก็แปลกมันแก้ของมันอย่างนั้น เราก็ไม่ลืม อุบายเด็กขนาดนี้มันแก้ของมันได้ นะ จนผู้ใหญ่เชื่อ ว่านั่นเถอะ ตอนเป็นเด็กขโมยอ้อยเขา อ้อยดำตันสวยงาม

วันนี้เราได้ทองคำตั้ง ๑๕ บาท เป็นน้ำไหลซึม เพราะเราเป็นห่วงคลังหลวงของเรา มากนะ เราจึงไม่แล้ว เป็นห่วงมากอยู่ แล้วก็ยังไม่แล้ว ขอเล็กขอน้อยอยู่อย่างนั้นแหละ เพื่อจะให้เข้าคลังหลวง หนุนคลังหลวง เพราะคลังหลวงของเรายังมีทองน้อยอยู่มากนะ ถ้าได้หนุนเข้าไปแล้วจะค่อยสบายใจ นี่ละที่ใ้รับกวบนพี่น้องทั้งหลายอยู่เรื่อยมา ก็เพราะไปเห็นด้วยตาตัวเองเลยไม่สบายใจ อยากจะได้ทองคำหนุนเข้า ๆ พอประมาณ

ส่วนดอลลาร์คงจะหมดหวังละ ได้มาเหล่านี้มันจะตีเป็นเงินไทยไปหมด คือตีออกเป็นเงินไทยแล้วช่วยชาติ เงินไทยเราไม่พอ ได้ดอลลาร์มาก็แปรจากดอลลาร์ไปเป็นเงินไทยช่วยชาติของเราต่อไป คงจะไม่ได้เข้าคลังหลวงอีกแล้ว นอกจากมีมากถึงจะเข้า แต่รู้สึกจะผิดหวังแหละ เราทอดธุระแล้วว่าดอลลาร์จะเข้าคลังหลวง แต่ทองคำหวังอยู่ตลอด อย่างนี้ละเข้าอยู่เรื่อย ๆ ทองคำ ส่วนดอลลาร์จะออกช่วยชาติของเรา เพราะเงินทองร่อยหรือมาก เนื่องจากคนที่มาขอความช่วยเหลือไม่ได้ลด มาเรื่อย ๆ โรงร่ำโรงเรียน ที่มากที่สุดก็โรงพยาบาล โรงพยาบาลตั้งสองร้อยกว่าโรงที่เราช่วยอยู่เวลานี้ ช่วยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็มีในสองร้อยกว่าโรง มาเรื่อยโรงพยาบาล นี่ละที่เงินมาเท่าไรออกหมด ๆ เรื่องตกค้างไม่มี มีเท่าไรเป็นออก ๆ ทั้งนั้น เพราะผู้มาขอความช่วยเหลือมากต่อมาก ไม่หวาดไม่ไหว จึงต้องเอาเงินดอลลาร์มาช่วยหนุนกันไป มีแต่เงินไทยมันไม่พอ เอาดอลลาร์มาหนุนเข้า ๆ ช่วยกันไป

สำหรับทองคำนั้นเรายังมีหวังอยู่ตลอด หวังจะได้แบบนี้ละทองคำประเภทซิมซาบ ค่อยไหลเข้าคลังหลวงของเรา ทองคำถ้าได้เข้าคลังหลวงแล้วจะอบอูนมากทีเดียว อย่างไรก็ตาม ขอให้ทองคำเข้าสู่คลังหลวงเป็นเครื่องประกันชาติของเรา เราจึงหมุ่นเข้าหาทองคำอยู่ตลอด ได้มากแล้วก็ยังขออน้อยอยู่เรื่อย ขอน้อยแล้วขอซิมซาบ ขอเรื่อยๆ อย่างนั้นแหละ เพราะมันสะดุดใจจริงๆ ไม่ลืมนะไปเห็นแล้ว ชักใช้ไล่เสียงตลอด หายสงสัยแล้วออกมาด้วยความเสียใจ เพราะฉะนั้นจึงได้ประกาศข้างตั้งแต่วันออกมาเรื่องทองคำ จนกระทั่งบัดนี้ จะพยายามให้ได้ทองคำเพิ่มเข้าอีก

เวลานี้ก็ได้ ๓๐ กว่ากิโลแล้ว หลังจากเรามอบเรียบร้อยแล้ว ทองคำประเภทซิมซาบ นี้ดูเหมือนได้ ๓๐ กว่ากิโล นั่น มันจะได้ไปเรื่อยๆ พอหลอมเราก็หลอม พอมอบเมื่อไรแล้วมอบ เวลานี้ยังไม่มอบ เพราะเราไม่ได้รับได้ด่วน ตามเกิดตามมี ได้มาก็เก็บเข้าในตู้นิรภัย ตู้นิรภัยก็เช่าเขาไว้ เช่าห้องธนาคารเอาไว้ ได้เท่าไรก็ไปเก็บไว้วันนี้ พอมอบเมื่อไรเราก็จะมอบ เรานี้ก็คงจะได้ช่วยชาติต่อไปจนหมดลมหายใจ อย่างนี้จะช่วยอยู่อย่างนี้ตลอด จะอยู่ธรรมดาไม่ได้แหละ มันหมุ่นเข้ามาทางนั้นทางนี้ให้ได้ช่วยอยู่ตลอด

พูดถึงเรื่องวิทยุ เมื่อวานนี้ก็มาพูดกันเรื่องวิทยุ นี้เรารู้สึกเสียใจมาก ชื่อเครื่องวิทยุ มานี้ถือว่าเป็นเครื่องเต็มอัตราของมัน เวลามาใช้มันไม่ดีนี่ซิ เขามาเล่าให้ฟังเมื่อวาน เรารู้สึกเสียใจ จะพยายามแก้ไขให้ได้ เอ้ ทำไมผู้ซื้อไม่รอบคอบอะไร ได้เครื่องไม่สนิทใจมา แล้วทำให้เสียการเสียงาน เขาโทรมาเซตวิทยุของเรานี้ ที่ออกไปถึงไหนๆ เดียวนี้เขาโทรเข้ามาๆ ถ้ามเข้ามา เป็นยังงี้วิทยุบางวันดีบางวันไม่ดี บางวันหายเสียง พูดไปขาดไป ขาดไปเลยก็มี เป็นเพราะเหตุไร ถ้ามารอบ ถ้ามามาหมดนะ ผู้ฟังเลยออกจะแตก เขาบอกว่าหงุดหงิดใจ เขาโทรถามมาๆ ทุกแห่งเลย นี่ละที่เราจะทนอยู่เฉยๆ ไม่ได้ จะต้องได้พิจารณาอีกทีหนึ่ง เพื่อพี่น้องชาวไทยเราซึ่งกำลังสนใจวรรณกรรม เราก็จะได้เครื่องวิทยุนี้เป็นเครื่องต้อนรับกัน แต่มันก็มาเสียเสียตรงนี้ที่เราเสียใจนะ

โทรมาไม่ใช่น้อยๆ นะจังหวัดไหนๆ รอบที่วิทยุไปถึง แต่มันไม่สมหวัง นี่ละที่เขาโทรมาถาม ทำไมบางวันได้ฟังอย่างชัดเจน บางวันไม่ชัดเจน บางวันหายเสียงเลย พูดอยู่ๆ หายเสียงไปก็มี มีหลายประเภทที่เขาโทรมา มากี่มาหาเรานั้นแหละ จึงได้พิจารณานะ จะต้องได้พิจารณาวิทยุเครื่องนี้อีกละ ถ้าเครื่องนี้ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนเอาเครื่องใหม่เข้ามาให้สมบูรณ์แบบ ที่นี้ผู้ไปติดต่อซื้อเครื่องก็ต้องเอาให้จริงจังให้รอบคอบ ได้มาคราวนี้ผิดพลาดไป เรารู้สึกเสียใจอยู่ แต่เราจะพยายามให้ได้วิทยุอันนี้มาใส่

ทางอุดรก็ดูว่าจะซื้อบริษัทเดียวกันนี้หรือว่าไง ถ้าอันนี้ผิดพลาดอันนั้นก็จะไปผิดพลาดอีกเหมือนกัน เราจึงให้ทางนี้โทรบอกทางอุดรไม่ให้ซื้อบริษัทนี้ บอกกันเลย เราไม่เหมือนใครนี่ ถ้าไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจ ไม่เอาเลย ให้หาที่ไหนก็ตามขอให้ได้ด้วยความเหมาะสมกับความต้องการของเราแล้วเอา นี่กำลังพิจารณา เราส่งสารพี่น้องชาวไทยเราเพราะหันหน้าเข้าสู่ธรรม แม้ตั้งแต่เมืองนอกก็เหมือนกันที่เขาบอกมา คือไปอยู่เมืองนอก เมืองนอกเขาไม่ได้เหมือนเมืองไทยเรา อยู่ตัวใครตัวมัน ไม่ได้ไปเที่ยวพูดเที่ยวคุยกันอะไร เวลาหมดธุระแล้วเหงานางั้นนะ พอได้ดูอินเตอร์เน็ตหรือฟังอันนี้แล้วรู้สึกว่ายิ้มแยมแจ่มใส จิตใจจดจ่อ ได้ฟัง เขาวางอย่างนั้น เดียวนี้ได้เอาธรรมะเป็นเพื่อนแล้ว แต่ก่อนไม่มีใครเป็นเพื่อน ฟังธรรมะรู้สึกเย็นใจ ๆ นี่ทางเมืองนอกเขามา ประเทศต่าง ๆ เขาบอกมา

สำหรับเมืองไทยเรานี้ที่ควรจะได้ฟังวิทยุเครื่องนี้โอกาสน่าจะได้ฟังต่อไป ชำรุดเพียงเท่านั้นเราพยายามแก้ไขได้เพื่อคนตั้งหลายจังหวัดจากวิทยุเครื่องนี้ สุพรรณฯ อัญญาสระบุรี เลยไปอีกก็มีถึงปากช่องปากช่อง ได้ยินว่าถึงประจวบ เลยเพชรบุรีไป แถวนั้นได้ยินทั่วถึงหมด ที่นี้พอเครื่องนี้มันเสียเสียแล้วเลยเสียไปหมด เขาโทรมาทุกแห่งทุกหนต่างจังหวัดที่โทรมาถาม โทรมาแบบเดียวกัน บางรายก็บอกว่าหงุดหงิด นี่แหละเราจึงจะได้พยายามหามา เอามาใส่ใหม่เพื่อจะได้ฟังทั่วถึงกัน

วันนี้ก็พูดเท่านั้นแหละ เรื่องราวที่ได้ทราบเมื่อวานนี้เล็กน้อยก็เก็บไว้เสียก่อน ให้เอาข้อมูลดี ๆ แน่ ๆ มาเสียก่อน ข้อมูลที่เป็นฝ่ายเข้าศึกต่ออรรถต่อธรรม ต่อบ้านเมือง ที่ออกมาจากจุดสำคัญ ๆ เสียด้วยนะ เราจึงเรียกว่ามันไม่น่าเชื่อเลย ว่าคำพูดเช่นนี้ กิริยาอย่างนี้จะแสดงออกมาต่อชุมชนของเมืองไทยเราซึ่งรักความสงบร่มเย็น และรักศีลรักธรรม และแยกเข้ามาเหมือนว่าจะมาตีศีลตีธรรมเหล่านี้ให้แตกออกไป พวกนี้จะได้เอาไฟเผาชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้สะดวกสบาย เป็นลักษณะอย่างนั้น

เราได้ฟังแล้วเราไม่สบายใจ เรายังไม่เชื่อเลย เดียวนี้ยังไม่เชื่อ เพราะยังคอยเก็บข้อมูลเสียก่อน คำพูดเช่นนี้เด็กชาวบ้านเขาก็ไม่พูด ทำไมผู้ใหญ่มาพูดอย่างนี้ได้ แสดงว่าเป็นมหาภัยอย่างยิ่ง ตั้งหน้าตั้งตาที่จะพังชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเราให้เป็นถ้ำเป็นถ่านไปแน่นอน วางั้นเลย เราจึงจะพยายามเก็บข้อมูลนี้ไว้ก่อน ให้ฟังเรื่องราวมาต่าง ๆ พอได้ข้อมูลชัดเจนแล้วเราจะออกเอง ไม่ยากละ

นี่เราไม่เชื่อ เพราะคำพูดนี้ แหม เด็กเขาก็พูดไม่ได้ ทำไมผู้ใหญ่มาพูดอย่างนี้ได้ มันฟังไม่ได้เลยนะ เด็กอมมือเขาก็พูดไม่ได้ แล้วผู้ใหญ่ขนาดนี้มาพูด เป็นการทำลายชาติศาสนา อยู่ในตัวเสร็จเลย โดยตรงทีเดียว ฟังแล้วเราฟังไม่ได้เลย เราจึงยังไม่เชื่อคำพูด

เช่นนี้ ถ้าหากว่าเป็นความจริงแล้วเรียกว่าเร็วที่สุด เป็นมหากษัตริย์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เรา อย่างไม่มีข้อยกเว้นเลย

เราจะคอยจับข้อมูลดูเสียก่อน หากลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองเขามาเล่า เรื่องราวให้ฟัง เราจะเก็บข้อมูลๆ ได้แน่ชัดแล้วเราถึงจะออกที่เดียว เวลานี้ยังไม่พูด คอย ฟังเสียก่อน เรื่องนี้เป็นภัยมหากษัตริย์ต่อชาติ ต่อศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา ซึ่งเป็นเรื่อง ที่ไม่น่าจะพูดได้เลย ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเร็วสุดเลย แม้แต่เป็นคนธรรมดาเขาก็ไม่พูด ว้าง ้เลย ทำไมเป็นผู้ใหญ่พูดได้แบบนี้ เรียกว่าตั้งหน้าที่จะสังหารชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยตรงว่างั้นเลย แต่เรายังไม่ชัดเจน จึงพยายามเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อน เมื่อเก็บได้เรียบร้อย แล้วไม่ต้องบอกละ จะคอยฟังเอง ผิงเลยทันที ไม่มีรอใครเลยละเรา เอาเท่านั้นละวันนี้

ทองคำหลังมอบแล้วได้ ๓๗ กิโล ๒๘ บาท ๕๕ สตางค์ เราจะพยายามให้ได้ขึ้น เรื่อยๆ ต่อไปนี้จะให้พร

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz